



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 1 เดือนตุลาคม หน้า 26 มูลค่าข่าว 777,414.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘เบสท์ ฌูสิทรี’

รักดี งานรุ่ง กับชีวิตฮาฮิน ในวันนี้



เข้าวงการมาแล้ว 5 ปี เล่นหนัง เล่นเอ็มวีให้ศิลปินดัง ๆ มาแล้วหลายคน สำหรับ **“เบสท์ ฌูสิทรี โภภินันท์สวณิชย์”** แต่กลับมามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ๆ จากการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง **“อ้าว”** ของ **“อะตอม-ชนกันต์”** จนเกิดคำฮิตติดแฮชแท็ก ในหมู่วัยรุ่นว่า **“อ้าวเฮ้ย!”** พร้อมสาว ๆ ยกขบวนกันรอกันทุกแห่งที่หนุ่มเบสท์ไปปรากฏตัว แหม...เนื้อหอมขนาดนี้ เราเลยต้องเชิญเบสท์มานั่งพูดคุย ทำความรู้จักกันเสียหน่อยแล้ว เอาละไม่เสียเวลา เราไปคุยกับเบสท์กันเลยดีกว่าจ้า

#### ผลงานชิ้นแสบในวงการของเบสท์ คืออะไร?

“เล่นเอ็มวีของพี่โตม เป็นงานชิ้นแสบ ประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว ตามว่าผมชอบวงการมิววี ผมว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องแปลกใหม่ของชีวิตมาก ๆ สำหรับผม ตอนนั้นละคร มันไม่มีโอกาสที่เข้ามาพอดี ผมเลยทำ พอยท์แล้วได้สักพัก ก็เริ่มรู้สึกชอบ เริ่มรู้สึกว่านี่คงจะเป็นสิ่งที่เราชอบจริง ๆ นั่นแหละ และด้วยความชอบตรงนั้นก็เริ่มค้นเทคโนโลยีเข้ามาเรียนสายดิจิทัลศาสตร์ เอกาพยนตร์ ที่ มศว มันส่งผลให้เรื่องเรียนของเราควบคุมไม่กับการทำงาน และวิธีการคิดหลาย ๆ อย่าง และอีกอย่างเราได้เจอการทำงานจริงมากกว่าเดิมนด้วย ก็ถือว่าผมโชคดีมากครับ”

**ขอมมาทางนี้ แสดงว่า เบสท์ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง?**



“ ไม่นะครับ จริง ๆ ผมเป็นคนเสียเวลา คือเสียเวลาที่อยู่กับคนเยอะ ๆ ที่เป็นมนุษย์จริง ๆ ที่นั่งอยู่กับผม ผมจะไม่กล้าทำอะไรบางอย่างมันเขิน แต่ว่าเวลาทำงานไม่เลย ครับ รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่น้อยมากกว่า เลยรู้สึกสบาย ๆ”

**ที่บ้านสนับสนุนให้เข้าวงการหรือเปล่า?**

“เวลาที่ผมดูทีวีเขาก็ไม่ว่านะครับ แต่ก็ไม่เชิงส่งเสริม แต่เขาจะเป็นแบบถ้าเราอยากทำอะไรทำ เขามีขอบเขตที่มันโอเค ไม่ทำอะไรที่มันเกินความพอดี แต่ถ้าเกินที่บ้านเขาก็จะตบ ๆ เข้ามา”

**ที่บ้านเราเลี้ยงมาแบบไหน คุณหนู หรือเปล่า?**

“ไม่คุณหนูเลยครับ เขาเลี้ยงลูกได้ดีมากสำหรับผมนะครับ ผมยังคิดเลยว่า ถ้าผมมีลูกผมจะเลี้ยงได้แบบที่พ่อ แม่ เลี้ยงเรามาหรือเปล่านั้น ผมจะเลี้ยงให้เรารู้จักว่าคุณหนูเป็นยังไง เวลาอดลำบากเป็นยังไง มันเหมือนทำให้เราได้เรียนรู้ได้หลายอย่าง อย่างสมัยเรียนพ่อ แม่ เขาจะให้เงินผมเป็นอาทิตย์แล้วบริหารเอาเอง ถ้าผมหมดเขาก็จะถาม ทำไม่หมดไปใช้อะไร คือถ้าจำเป็นจริง ๆ เขาก็ให้แหละ แต่เขาจะสอนให้ผมบริหารการเงิน ว่าใช้อย่างมากกว่า มันก็เลยส่งผลให้ผมใช้เงินตอนนี้ประหยัดมาก แต่ไม่ถึงขั้นประหยัดเลย เรียกได้ว่ารู้จักใช้มากกว่าครับ (หัวเราะ)”

**คุณแล้ว เบลท์ เหมือนเด็กเรียนนะ?**

“ไม่เลยครับ ผมไม่ใช่เด็กเปรี๊ตอย่างแรงเลยครับ ผมไม่ใช่เด็กเรียน การเรียนผมก็กลาง ๆ ครับ แบบเอาตัวรอด ก็เอาตัวรอดมาได้ตลอด แต่ถ้าถามว่า เบลท์ ก็มันบ้างครับ เป็นช่วงหนึ่งของวัย ที่เราอยากทำอะไรลองทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราไปเจอมา เป็นช่วงหาตัวเอง แต่ไม่ได้ได้เจอเจอพ่อแม่ หนักใจ ไม่ขนาดนั้นครับ”

**แล้วที่ว่าหาตัวเอง ตอนนี้อยู่แล้ว?**

“ก็เจอตัวเองประมาณหนึ่ง แต่ ก็ยังต้องหาตัวเองไปเรื่อย ๆ ครับ เพราะ ถ้ามันหยุดตรงนี้เลยก็คงไม่พัฒนาอะไร ก็

ต้องหาต่อไป ต่อไปอีก”

**ตอนนี้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้ว เร็วมากไปไหนมาไหนมีคนมอง?**

“จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับ (หัวเราะ) ก็มีเซ็นครับ คนเริ่มเข้ามาขอถ่ายรูป หรือว่าขอให้

เราเซ็นรูปหรืออะไรก็ตาม ผมก็คิดว่าเฮ้ย...เราขนาดนั้นเลยหรือ คือผมไม่มั่นใจในตัวเองเลยจริง ๆ”

**พอมือชื่อเสียง คนจับตามองเยอะ ๆ เราอึดอัดมั๊ย?**

“คนจับตามองประมาณหนึ่งครับ ผมเข้าใจพอคนรู้จัก ก็เยอะทำอะไรเรา ก็ต้องมีสติมากขึ้นครับ เลยไม่อึดอัดครับ อีกอย่างผมว่า มันเป็นผลดีกับเรา มากกว่าครับ ทำให้เรามีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตครับ”

**ตอนนี้เบสท์ ทำอะไรอยู่บ้าง?**

“ก็ทำดีใจอยู่ครับ และก็มีงานพิธีกรที่ช่องโมโน แล้วก็วีเจ ของทรูมิวสิก และมีละครด้วยครับ”

**ทำงานหลายอย่าง เงินเยอะนะ เนี่ย เก็บเงินยังไง?**

“ก็เก็บเงินครับ ไม่ได้ทำอะไรเท่าไร แต่ ส่วนใหญ่ผมชอบเที่ยวก็เก็บเงินไว้เที่ยวครับ คือผมชอบเที่ยวต่างประเทศครับ ตอนนี้ออกไป บาหลี อินโดนีเซีย ลุย ๆ หน่อย มันรู้สึกสนุกกับชีวิต ครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็ให้เงิน พ่อ แม่ ใช้ทุกเดือนด้วยครับ”

**วันนี้เริ่มมองอนาคตในวงการบันเทิงแล้ว?**

“ผมยังไม่ได้คิดเรื่องอนาคตในวงการบันเทิงเลยครับ แต่รู้สึกว่าเราทำตอนนี้ให้มันดีทีสุดสำหรับเรา เชื่อว่าอนาคตมันก็มีทางให้เราเดินแล้วละ แต่ถ้าเราทำตอนนี้ให้มันแย่ ผมก็ไม่สมควรจะได้ดีถึงอนาคตแล้วละ ตอนนี้นางเยอะมากครับ ทุก ๆ งานที่เข้ามาผมก็จะทำให้มันดีทีสุด ถามว่าขยันมั๊ย ก็ขยันครับ ผมก็จะทำทุกให้มันดีทีสุดครับ”

**งานเยอะขนาดนี้ กลัวหลงมั๊ย?**

“ผมคิดว่าผมไม่มีทางหลงแน่นอนครับ อย่างที่บอกพ่อ แม่ ผมด้วย ผมโตมาจากสิ่งเล็ก ๆ เราทำงานมาตั้ง 5 ปีแล้ว แต่คนเพิ่งจะรู้จัก เราไม่มีสิทธิอะไรเลยที่จะไม่หลง ผมก็ทำงานตามปกติ ผมไม่มีสิทธิจะไปคิดอะไรด้วยตัวเอง จะดีกว่านะ”

**เบสท์ คิดว่าเบสท์มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ คือถ้าเห็นแบบนี้อยู่ต้องคิดถึงเบสท์?**

“ผมว่าตอนนี้ถ้าคนเห็น หัวหยิกกับใส่แว่นน่าจะคิดถึงผมในช่วง ๆ นี้ เพราะคนจะชอบเป็นคู่ชายดี ผมหยิกใส่แว่น เล่นกีตาร์ แต่ผมไม่มีแว่น นั่นคือผมก็รู้สึกไม่ชอบอะไรหลาย ๆ อย่างของตัวเองอยู่ อย่างเช่น ถ้าเลือกได้ผมไม่อยากจะขึ้นเดี่ยว (หัวเราะ) แต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนที่เป็นอะไรอยู่ ก็จะไม่ชอบตรงนั้นของตัวเอง อย่างผู้ชายหน้าไทย ๆ เช่น ๆ เขาก็อาจจะไม่ชอบหน้าไทย อยากจะดี ๆ ภายหลังก็ได้ (หัวเราะ) ผมว่าแต่ละคนก็จะมีความที่ตัวเองไม่ชอบอะไรสักอย่าง ผมว่า (หัวเราะ) แต่รวม ๆ แล้วผมดูตัวเองไปมา ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พอสมควรเหมือนกันครับ (หัวเราะ) แต่ถ้าถามว่าจะไม่ทำอะไรสักอย่างไหม ก็ตอบเลยว่าไม่ครับ ผมกลัว แต่ไม่ได้รังเกียจการศัลยกรรมนะครับ แต่สำหรับผม ผมไม่กล้า ผมกลัวว่าถ้าทำแล้วมันออกมาไม่ดี ต้องทำอะไรหลาย ๆ รอบ ก็กลัวเจ็บครับ เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่า ดี ๆ ไปแบบนี้แหละ (หัวเราะ)”

**ขอถามเรื่องความรักหน่อย ตอนนี้อยู่แฟนแล้ว?**

“มีแล้วครับคบกันมา 7 ปีแล้วครับ เจอกันตอน ม.5 ขึ้น ม.6 แฟนคลับทุกคนรู้จัก ผมไม่เคยปิดเรื่องมีแฟน ใครถามผมก็บอกครับ คือผมก็รู้อารมณ์เขาด้วย เขาเดินข้าง ๆ เรามาตั้งแต่เราไม่มีอะไร แล้วพอวันหนึ่งเรามาเขาขึ้นมา เราจะทำให้เขาเดินอยู่ข้างหลังเรา ผมว่ามันไม่ถูกต้อง ก็ต้องให้เขาเดินข้าง ๆ เราต่อไป”

**อะไรทำให้เราคบกันได้มาขนาดนี้?**

“ผมว่าเพราะก็ไป (สุญญา บัญจจาริก) เขาเป็นผู้หญิงที่ใจเย็น รั้งพี่ มีเหตุผล ถึงเราจะอายุเท่ากัน แต่คือเขาโตมากและเข้มแข็งมาก แล้วถึงตอนนี้อยู่จะมีชื่อเสียง มีคนรู้จักเยอะขึ้นมา เขาก็ปกติมากเลยครับ ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร เขาก็เหมือนเดิม เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น แล้วก็เป็นคนที่ไม่ทำอะไรที่ใจผมตลอด เขาจะถามผมทำงานเยอะ เหนื่อยมั๊ย แล้วถ้าผมไม่ว่างไม่เจอเขา งานเยอะ เขาว่าเขาก็จะเป็นคนมาหาผมแทน เราเจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้ว อีกอย่างสำหรับผมนะ คนเขาเป็นแฟนกันไว้ใจกันก็อยู่สบายใจแล้ว”



## พอมีชื่อเสียงแล้ว มีสาว ๆ เข้ามาหาเราเยอะมัย แล้วแฟนเราเขามีพูดเรื่องนี้บ้างเปล่า?

“คือผมเลือกที่จะไม่คุยครับ ถ้าใครทักเข้ามาทางเฟซบุ๊ก หรือว่าทางไหน เพราะเราไม่รู้ใครเป็นใคร ก็เลือกที่จะไม่คุยดีกว่าครับ เพื่อความสบายใจของแฟนเราด้วย และขงเราด้วย (หัวเราะ) เพราะถ้าเราตอบกลับไป บางทีมันอาจจะดูเหมือนเราให้ความหวังเขาด้วย ก็เลยไม่ตอบ ไม่คุยดีกว่าครับ สบายใจทุกฝ่ายจริง ๆ ผมเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับ แต่ผมไม่กล้าคุยกับคนในโลกโซเชียลเท่าไร”

### แฟนเราซีหึงมัย?

“ไม่เลยครับ จริง ๆ ผมก็มีนอกกลุ่มนอกทางบ้าง ตามวัยนะครับ แต่เขารู้ว่าเขาควรจะจัดการยังไงกับผม ถ้าเกิดเรื่องขึ้น วิธีการซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีไหน ผมจะต้องยอมเขา เกรงใจเขา ผมว่าน่าจะเป็นจิตวิทยาชั้นสูง (หัวเราะ) เขาเคยตั้งแคปชั่นอยู่บนหนึ่งนะครับ ตั้งแต่มีคนเข้ามาเยอะ ๆ เขาตั้งเอาไว้ว่า “อย่ากลัวว่าผมจะมีใคร ต้องภูมิใจกับสิ่งที่ผมเป็น” แล้วก็บอกคนอื่นว่า “ฟินได้เลยเราไม่หึง” ผมอ่านแล้วก็รู้สึกดีมากๆครับ ประทับใจมากที่เขาตั้งแบบนี้ มันเป็นการกำลังใจให้เราด้วย และแสดงให้เห็นว่าเขาโคตรเข้มแข็งเลยครับ”

### ตอนนี้องถึงอนาคตแล้วยังสำหรับความรัก?

“ก็มองครับ ผมอยากแต่งงานกับคนนี้ ถ้าเป็นไปได้ แต่ก็ไม่อยากคาดหวังอะไรมากกับอนาคต ส่วนเรื่องแพลนหมั้น หรืออะไรยังไม่คิดเลยครับ เพราะตอนนี้เราเพิ่งจะ 23 เองครับ แต่ถ้าถามว่าเริ่มเก็บเงินสำหรับชีวิตคู่แล้วยัง ก็เริ่มเก็บแล้วครับ แต่ยังไม่เท่าไหร่ ก็ทำงานกันไปและให้กำลังใจกันไปก่อนครับ”

คิดว่าสนใจสาวกของหนุ่มเบสท์กันแล้วแน่นอนสำหรับวันนี้ เพราะหนุ่มเบสท์ เปิดใจทุกเรื่องจริง ๆ แอ้า...ส่วนเสาร์หน้า พื้นที่ตรงนี้จะ เป็นของหนุ่มออกตคนไหน สาว ๆ ก็ต้องรอดติดตามกันนะจ๊ะ.

กาญจนา สิทธิเม่ง รายงาน